
 ระเบียบวาระการประชุมพนักงานส�วนตําบล ครู และพนักงานจ�าง องค�การบริหารส�วนตําบลหนองแปน  อําเภอเจริญศิลป$  จังหวัดสกลนคร ครั้งท่ี 2/2560 วันท่ี  6  เดือน ธันวาคม  พ.ศ.2560 ณ  ห�องประชุมองค�การบริหารส�วนตําบลหนองแปน *************************************  ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ - หนังสือจากส�วนราชการ  ระเบียบวาระท่ี  2 รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผ�านมา - ไม�มี  ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องเสนอเพ่ือทราบและดําเนินการ 3.1  กิจกรรมท�องถ่ินไทยใส�ใจความสะอาดคนในชาติมีความสุข 3.2  งานเอกสาร/การรายงานของสํานักปลัด 3.3  การปฏิบัติงานของพนักงานจ�าง/งานท่ีได�รับมอบหมาย  ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องอ่ืนๆ  (ถ�ามี)                         



รายงานการประชุมพนักงานส�วนตําบล  ครู  และพนักงานจ�าง องค�การบริหารส�วนตําบลหนองแปน  อําเภอเจริญศิลป$  จังหวัดสกลนคร วันท่ี  6  เดือน ธันวาคม  พ.ศ.2560 ณ  ห�องประชุมองค�การบริหารส�วนตําบลหนองแปน รายช่ือผู�เข�าร�วมประชุม ลําดับ ช่ือ – สกุล ตําแหน�ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 1 นายประดิษฐ0  ดีกุดเรือ นายกองค0การบริหารส�วนตําบล ประดิษฐ0  ดีกุดเรือ  2 นายศิริพรหม  วงศ0พรหมศิลป2 ปลัดองค0การบริหารส�วนตําบล ศิริพรหม  วงศ0พรหมศิลป2  4 นายธีรศักด์ิ  สุวรรณไตร หัวหน�าสํานักปลัด ธีรศักด์ิ  สุวรรณไตร  5 นายเจียง  เกษเกษร ผู�อํานวยการกองช�าง เจียง  เกษเกษร  6 นางนิตติยา  สุวรรณไตร ผู�อํานวยการกองสวัสดิการสังคม นิตติยา  สุวรรณไตร  7 นางสาวนิตยา  นําสุย นักวิชการตรวจสอบภายใน นิตยา  นําสุย  8 นางสาวรัศมี  แสนสุด นักวิเคราะห0นโยบายและแผน รัศมี  แสนสุด  9 นางจินตนา  พลขันธ0 นักจัดการงานท่ัวไป จินตนา  พลขันธ0  10 นางสาวอรลักษณหงษ0คํามี เจ�าพนักงานธุรการ อรลักษณหงษ0คํามี  11 นายสุริยะ  สุวรรณไตร เจ�าพนักงานปBองกันฯ สุริยะ  สุวรรณไตร  12 นายธงชัย  พรหมพินิจ เจ�าพนักงานธุรการ ธงชัย  พรหมพินิจ  13 นางสาวกีลติกา  นามบุตร นักพัฒนาชุมชน กีลติกา  นามบุตร  14 นางสาวรัชดา  ศรีแก�บ�าน ครู คศ.1 รัชดา  ศรีแก�บ�าน  15 นางสาวรัตนาภรณ0  พรมวงษ0 ครู คศ.1 รัตนาภรณ0  พรมวงษ0  16 นางณะริน  ณ  ลําปาง ครู คศ.1 ณะริน  ณ  ลําปาง  17 นางสาวปEทธรรมมา  เชียงชุม ครู คศ.1 ปEทธรรมมา  เชียงชุม  18 นางสาวจีระพร  นวลขาว ครู คศ.1 จีระพร  นวลขาว  19 นายเอกไชย  วงศ0พรหมศิลป2 ผู�ช�วยเจ�าหน�าท่ีบันทึกข�อมูล เอกไชย  วงศ0พรหมศิลป2  20 นายณัฐพล  ชาติสุข ผู�ช�วยเจ�าพนักงานปBองกันฯ ณัฐพล  ชาติสุข  21 นายธนพงษ0พจนิตย0 พนักงานขับรถดับเพลิง ธนพงษ0พจนิตย0  22 นายสุรศักด์ิ  ชิณหงส0 พนักงานขับรถยนต0 สุรศักด์ิ  ชิณหงส0  23 นายคมสัน  พลขันธ0 พนักงานดับเพลิง คมสัน  พลขันธ0  24 นายพรชัย  ณ  ลําปาง พนักงานดับเพลิง พรชัย  ณ  ลําปาง  25 นายอาณัติ  มะณีพราว ผู�ช�วยช�างสํารวจ อาณัติ  มะณีพราว  26 นายวราวุฒิ  ดวงโทโคตร0 ผู�ช�วยช�างไฟฟBา วราวุฒิ  ดวงโทโคตร0  27 นางสาวสุพัตรา  วิภักด์ิ ผู�ช�วยเจ�าพนักงานพัฒนาชุมชน สุพัตรา  วิภักด์ิ  28 นางสาวกชนนท0  พลรักษา ครูผู�ช�วย (ครูผู�ดูแลเด็ก) กชนนท0  พลรักษา  29 นางสาวชัชฎา  สิมะเดชาชาติ ผู�ช�วยครูผู�ดูแลเด็ก ชัชฎา  สิมะเดชาชาติ  30 นางสาวเตือนจิตร  พลขันธ0 ผู�ช�วยครูผู�ดูแลเด็ก เตือนจิตร  พลขันธ0  31 นางสาวยลดา  คําภูนิจ ผู�ช�วยครูผู�ดูแลเด็ก ยลดา  คําภูนิจ  32 นางสาวเพียงใจ  ปLาหวาย พนักงานจ�างเหมาท่ัวไป เพียงใจ  ปLาหวาย  33 นางสาวจันทรา  ชูรัตน0 พนักงานจ�างเหมาท่ัวไป จันทรา  ชูรัตน0  34 นางสาวกัณนิตา  พาเวส พนักงานจ�างเหมาท่ัวไป กัณนิตา  พาเวส  35 นางสาวขวัญทิวา  ขาวภา พนักงานจ�างเหมาท่ัวไป ขวัญทิวา  ขาวภา  36 นางสาวสิริรัตน0  พลขันธ0 พนักงานจ�างเหมาท่ัวไป สิริรัตน0  พลขันธ0  



 ผู�ไม�เข�าร�วมประชุม(ไม�ให�เข�าประชุม) 1. นางวัชราภรณ0  คําควร  ผู�อํานวยการกองคลัง 2. นางอรุณี  ผ�องแผ�ว  นักวิชาการเงินและบัญชี 3. จ�าสิบเอกวีรยุทธ  โยปEดทุม เจ�าพนักงานจัดเก็บรายได� 4. นางสาวลักขณา  สุขานนท0 เจ�าพนักงานการเงินและบัญชี 5. นางสาวปาริชาติ  คงบุญมา ผู�ช�วยเจ�าพนักงานธุรการ 6. นางสาวอําภา  ต้ังเทียน  ผู�ช�วยเจ�าพนักงานจัดเก็บรายได� 7. นางสาวนิตยา  ธิราชรักษ0  ผู�ช�วยเจ�าพนักงานพัสดุ  เป?ดประชุมเวลา  15.00  น.  เม่ือครบองค�ประชุมปลัดองค�การบริหารส�วนตําบลหนองแปนก็เป?ดการประชุม  ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ นายประดิษฐ0  ดีกุดเรือ  หนังสือจากส�วนราชการ ของเราก็จะร�วมปรับภูมิทัศน0ในวันท่ี 8 ธันวาคม       นายกอบต. 2560 ท่ีจะถึงนี้ในช�วงเช�า เวลา 09.00 น. ส�วนวันนี้ เปOนกิจกรรมขุดลอกผักตบชวา  ณ  ริมห�วยวาแก  หมู�ท่ี 8 บ�านกุดนาม  ตําบลเจริญศิลป2  ซ่ึง อบต.อ่ืนเขาได�ไปร�วมตามไลน0ท่ีแจ�งมายกเว�น อบต.หนองแปนท่ีไม�ได�ร�วม  ฉะนั้นเราจึงมาดําเนินการเอง  ซ่ึงได�รายงานกิจกรรมต�ออําเภอเจริญศิลป2แล�วว�า อบต.เราจะดําเนินกิจกรรม 2 โครงการ  และจะส�งภาพกิจกรรมพร�อมซีดีหลังแล�วเสร็จกิจกรรมต�ออําเภอฯในรอบหลัง  โครงการปลูกดอกไม�ในวันท่ี 6 ธันวาคม สืบเนื่องมาจากวันท่ี 4 ธันวาคม ของบประมาณจากผู�บริหารฯแล�วก็ว�าไม�มีต�างคนต�างก็นิ่งเฉยไม�พูดในเรื่องของงบประมาณจะของบจัดซ้ือ เพ่ือมาปลูกทดแทนต�นกล�าด�านหน�ากับด�านหลัง อบต.  งบกลางสอบถามดูกับใครก็ว�าไม�มีเปอร0เซนต0เข�ากระเปRาใครก็เข�ากระเปRาคนนั้นไม�เคยดูแลในเรื่องของงบกลาง แม�แต�น้ําด่ืมขอยากเซ็งหน�า เบิกจ�ายก็ยาก พัสดุจําแลงก็ยาก ทําอะไรก็ขรุกขรัก อบต.นี้ รู�สึกว�าขาใหญ�กันซะเหลือเกินไม�เคยลุล�วงถึงได�ขัดกันทุกวันนี้ เปOนสงครามระหว�างปลัดฯกับกองคลัง ผมก็ขอประกาศสงครามเหมือนกัน ใครดีใครอยู�แรงมาก็แรงตอบเหมือนกัน จะทนดูซักหนึ่งปSก�อน ให�ได� ป.จี มาจะดําเนินการก็แล�ว รอเลือกต้ังปลายปSนี้แหละ เพราะความอดทนมันก็หมด หนังสือท่ีจะไปอบรมใครจะไปอบรมแจ�งด�วยนะครับเพราะว�าอยากจะไปแต�ว�าปลัดไม�มีรถสี่ล�ออยากจะอ�างอิงคนอ่ืน ทุกวันนี้คณะผู�บริหารฯหรือว�าในเรื่องของนโยบายนายกประยุทธ0 เชิญชวนอบรมเรื่องต�างๆ เชิญอบรมโครงการพัฒนาท�องถ่ินไทยวิถีเศรษฐกิจพอเพียงสู�ไทยแลนด0 4.0 ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน นะครับ อันนี้ก็คือ รุ�นท่ี 1 วันท่ี 24 – 26 มกราคม 2561 ณ โรงแรมอุ�นรักริมโขง อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย รุ�นท่ี 2 วันท่ี 21 – 23 กุมภาพันธ0 2651 ณ โรงแรมเดอะริเวอร0 อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม วันพุธถึงศุกร0 นะครับ จุดประสงค0ใครอยากจะไปก็ชวนด�วยปลัดก็จะขอไปด�วย ในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่องของการพัฒนาองค0กรให�ก�าวทัน ซ่ึงยุคนี้มีแต�ไทยแลนด0 4.0 ซ่ึงต�องศึกษาดูงานถ�าไปท่ีนครพนมศึกษาดูงานท่ีชุมชนวิถีไทยเรณูนคร อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม หมู�บ�านเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม ถ�าไปอบรมท่ีโรงแรมอุ�นรักริมโขง อําเภอ



เชียงคาน จังหวัดเลย ก็จะศึกษาดูงานท่ีท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ0ชุมชนวิถีชาวไทยลื้อ เทศบาลตําบลนาอ�อ อําเภอเมือง จังหวัดเลย ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงเชิงอนุรักษ0 อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย นี่ก็คือค�าลงทะเบียน 3,000 บาท สําหรับ 1 ท�าน แจ�งความจํานงค0ประสงค0 ครับโครงการท่ีสอง โครงการไปอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องประสิทธิภาพของศูนย0พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน สังกัดองค0กรปกครองส�วนท�องถ่ิน สู�การศึกษาไทยแลนด0 4.0 ตามยุทธศาสตร0ความก�าวหน�าของข�าราชการองค0กรปกครองส�วนท�องถ่ิน อันนี้ 4 วัน ต้ังแต�วันท่ี 21 ซ่ึงมีสองรุ�น 2 -4 วัน ท่ีนครพนมเหมือนกัน รุ�นท่ี 2 ต้ังแต�วันท่ี 16 – 19 มกราคม 2561 จุดประสงค0คือศูนย0พัฒนาเด็กเล็ก ท�านท่ีรักษาการก็สามารถไปได� ศูนย0ละ 1 คนพอ ไม�ใช�แห�แหนไปกันเยอะเหมือนบางกองไม� ได� เ รื่ องอะไร ซักอย� าง  ส� วนค�าลงทะเบียนจ�ายท่ีหน�างานได� ตําแหน�งอ่ืนท�านท่ีอยากอบรมก็สามารถแจ�งความจํานงค0ได�  ท่ีประชุม -  รับทราบ  ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผ�าน  -   ไม�มี  ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องเสนอเพ่ือทราบและดําเนินการ นายศิริพรหม  วงศ0พรหมศิลป2      3.1  กิจกรรมท�องถ่ินไทยใส�ใจความสะอาดคนในชาติมีความสุข อันนี้มี ปลัด  อบต. ปBายให�เรียบร�อยแล�ว ซ่ึงจะดําเนินการในวันศุกร0ท่ี 8 ธันวาคม 2560 ซ่ึงวันพรุ�งนี้กองสวัสดิการสังคมก็จะจ�ายเบ้ียยังชีพ จึงไม�พร�อมเลยเลื่อนไปเปOนวันท่ี 8 วันศุกร0 ช�วงเช�าต้ังแต� 09.00 น. เปOนต�นไป จอบ เสียม มีด ถ�าของ อบต.ไม�มีโดนขโมยไปเปOนผลประโยชน0ทับซ�อนของคนอ่ืน ของงานอ่ืนก็เอาของส�วนตัวมาใช�ก�อน ส�วนในเรื่องตัดก่ิงไม� ก่ิงไม�ท่ีจะตัดช�วงเช�าให�งานปBองกันฯตัดก่ิงไม�หน�า อบต.ข�างบ�านชั้นเดียว เด๋ียวจะโดนร�องเรียนอีก เพราะก่ิงไม�ยื่นไปกระทบหลังคา แล�วก็ตามแนวสายไฟฟBา ห�องน้ํา ออกให�หมดเก็บกวาด พนักงานผู�หญิงเก็บขยะรอบๆ บริเวณ อบต. เหมือนการปรับภูมิทัศน0ของข�างท่ีว�าการอําเภอเจริญศิลป2 ปรับภูมิทัศน0ความสะอาดของก่ิงไม� หรือด�านหลังท่ีสร�างยังไม�เสร็จมันต�องตัดหญ�า โพรงหญ�าออกต้ังแต�แนวรั้วท่ีสร�างใหม� และรอบอาคารนี้ หลังจากเสร็จรอบบริเวณ อบต.แล�ว ก็จะไปตามแนว ทางบ�านทุ�ง หมู�ท่ี 2 โดยเริ่มต้ังแต�สามแยกบ�านทุ�ง มาจนถึงศูนย0พัฒนาเด็กเล็กบ�านหนองแปน ใช�รถ อบต. 2 คัน คันหนึ่งไว�ใช�ติดต�อราชการ เหลือคันเก�ากับคันสีส�ม บอกผู�อํานวยการกองช�างด�วย นะครับ อย�าหวงมากเรื่องรถ รถส�วนราชการไม�ใช�รถส�วนตัว ต�องใช�ประโยชน0ร�วมกัน ฉะนั้นในเรื่องความพร�อม น้ําด่ืมไม�มีก็จะบริจาคเด๋ียวจะให�ค�าน้ําแข็งอยู�หรอก 20 บาท ถ�าของบไม�ได�ใช�งบส�วนตัวเองก็แล�วกัน เพราะยากท่ีจะล�วงกระเปRา แต�เวลาจะเบิกจ�ายโทรหาปลัดฯดีนัก พนักงานเราไม�มีหมวกเหมือนทุ�งแก เราไม�มีจิตอาสาหาจิตอาสาไม�ได�ก็ไม�ต�องทํา เอาแต�พนักงานนี่แหละ แล�วค�อยหารายชื่อจิตอาสาเอาทีหลังเอาให�มันครบ 60 คน กองไหนไม�เข�าร�วมก็ไม�ต�องขอเขาให�เปลืองน้ําลาย หมวก กางเกง พร�อมไม�ได�มาแคทวอล0ก นะครับ อย�ามาลัลล�าให�เห็นไม�ชอบ ทํางานก็คือ



ทํางานให�คนเห็นว�าเราสามารถปฏิบัติได�เหมือนทุ�งแก เหมือนเจริญศิลป2ไหมอบต.อ่ืนเขาทําได�เราก็ต�องทําได�เหมือนกัน ก็ทําจนถึงเท่ียงก็หยุด ส�วนของศูนย0เด็กเล็ก 5 – 6 คนเด๋ียวให�ดําเนินการแก�ไขในเรื่องตกแต�งฐานพระกับด�านนอกมีผ�าท่ียังเก็บยังไม�เสร็จ คนท่ีไม�เข�าร�วมปล�อยเขาให�ดูแลศูนย0ฯเขาเปOนข�าราชการหมดคงทําได� ส�วนท่ีดึงมาก็เพ่ือให�เข�าร�วมกิจกรรม ต�อไปก็จะมีกิจกรรมอีก เพราะว�านายอําเภอคนนี้ท�านเปOนคนเน�นเรื่องกิจกรรมมากท่ีสุด เพราะทุกเดือนท�านต�องมีกิจกรรมไปโน�นไปนี่เยี่ยมผู�ปLวยติดเตียง อันนี้ ก็เปOนผลงานของนายอําเภอฯใหม� ฉะนั้นเราก็ต�องทําตามสนองนโยบายบายของนาย นะครับ ถึงอําเภอส�งหนังสือล�าช�า เราก็ทํางานของเรา รายงานให�อําเภอทราบว�าเราไม�ได�นิ่งดูดาย หรือนิ่งนอนใจในเรื่องเอกสาร ต�อไปในเรื่องของโรงทานบริจาคโลหิต อําเภอเจริญศิลป2 ในวันท่ี 13 ธันวาคม 2560 นี้ งบประมาณ 1,500 บาท นายกฯ ให�ทําต�มเส�น เพราะว�ามันจะไปชนกับ อบต.อ่ืนก็จะเปOนข�าวต�ม ก็ให�รายงานไปจะได�รู�ว�า อบต.นี้มีอาหารอะไร เจริญศิลป2ก็ต�องกระเพาะปลาอยู�แล�ว รายชื่อบริจาคโลหิตก็ค�อยรายงานส�งอําเภอฯให�ด�วยใครรับผิดชอบไม�ใช�ให�เขามาทวงท่ีปลัดฯ เบอร0โทร ป.เปXYลก็มี คุณจุ�มก็มี คุณก็เคยทํางานท่ีอําเภอก็ช�วยประสานให�หน�อย ช�วยประสานงานทางอําเภอฯให�กระตือรือร�นข้ึนมากกว�านี้ งานเอกสารอย�าเพิกเฉย  3.2 งานเอกสาร/การรายงานของสํานักปลัด งานรายงานของสํานักปลัดใครรับผิดชอบก็ปฏิบัติกระตือรือร�นอย�ากระจุกใครกระจุกอยู�คนใดคนหนึ่ง เพราะนักวิเคราะห0ฯเขาก็ทํางานการศึกษาก็เยอะอยู�แล�ว คุณก็ต�องรับผิดชอบระบายงานของเขาออกมา ท่ีดึงเพียงใจเข�าไป เพราะว�าหนึ่งมันเดินงานเอกสารล�าช�ามาก บางทีก็บ�ายถึงจะยกไปหานายกฯ เพราะนายกฯก็เข�ามาเหมือนกับงูแลบลิ้นรีบออกรีบเข�าวิ่งตามไม�ทันก็มีเหมือนกับคนหนีหนี้เกิน ท้ังท่ีเอกสารท่ีจะส�งก็เยอะ ท้ังอะไรก็เยอะ พนักงานก็นั่งใส�ซาวเบาด0อยู�นั่นแหละไม�รู�จักกระตือรือร�นในเรื่องอะไรมีเยอะซะเปล�า อาทิตย0หน�าสุจิตราไปนั่งท่ีกองการศึกษาฯท่ีทําไว�จะยกเครื่องถ�ายเอกสารเลื่อนไปข�างหน�าเอกไชยลองดูซิ จะทํางานเร�งข้ึนกระตือรือร�นไหม ในเม่ือ 8 ปS ยังไม�กระตือรือร�น วันศุกร0ห�ามกลับใครอนุญาตรับผิดชอบเอง ยกเว�นจะตายท่ีบ�าน มีคนตายท่ีบ�านถึงจะอนุญาต ลองดูซิกินเวลาราชการสามชั่วโมงครึ่ง เปOน 8 ปS แล�วยังไม�พัฒนาข้ึนลองทําใหม�ซิ ปS 61 นี้มันจะดีข้ึนไหม มันไม�ดีก็ยุบซะตําแหน�งนี้ ข�าราชการท่ีจะมาบรรจุใหม�ก็เยอะตําแหน�งคุณก็เริ่มจะลดน�อยถอยลงเพราะมันเต็มแล�วไม�มีใครท่ีจะยื่นความจํานงค0ว�าตําแหน�งว�างอัตราคุณจะเปOนข�าราชการน�อยมาก นักวิชาการศึกษาได�ลําดับท่ี 80 คงไม�ได�บรรจุหรอกเพราะมันเริ่มเต็มแล�ว นักวิเคราะห0ฯก็เหมือนกัน ถึงจะสอบได�เยอะก็ช�าง แต�ตําแหน�งท่ีขาดแคลนก็คือพัสดุ นายช�างโยธา หรือ เจ�าพนักงานปBองกันฯ ท่ียังหลงเหลือเพราะว�านักวิเคราะห0ฯ หรือตําแหน�งอ่ืนเขาเลื่อนข้ึนมาแล�ว หรือกอง ตําแหน�งอํานวยการ จะปรับตําแหน�งเปOนกลางก็ยาก คุณต�องไปสอบท่ีกรมเท�านั้น คุณอย�าลืมว�าคู�แข�งคุณเยอะข้ึน แล�วโอกาสคุณจะได�มันน�อยแล�ว อีกสองปSข�างหน�า อายุคุณก็เริ่มจะ 45 และ 40 แล�ว คุณก็ต�องพึงเข�าใจถึงบริบทความก�าวหน�าของท�านบ�าง คุณจะต�องกระตือรือร�นให�มากกว�านี้ การทํางานถ�าคุณไปทําเอกชนคุณจะ



มาลัลล�าได�ไหมละ กินข�าวต้ังแต�เท่ียงยันบ�ายสองโมงมีไหม ถ�าเปOนป.เอZ เฉดออกไปถึงไหน ป.เอZจะพิจารณาคนท่ีทํางานจริงๆ ถึงจะโอนย�ายได� ถ�าไม�ดีจริงเขาจะไม�รับย�าย เขาไม�มาเอาหรอกหนองแปนเขารู�ว�าหนองแปนมาจากประเภทไหน เพราะถือว�าหละหลวมในเรื่องเข�มงวด ถึงจะเข�มงวดก็ไม�ปฏิบัติตามอยู�ดี ถึงอยากให�คุณกระตือรือร�น อยากให�คุณสร�างพฤติกรรมใหม�ซิคุณย่ําอยู�กับท่ีมันก็ไม�มีอะไรดีข้ึน การประเมินคุณมันก็ลดน�อยถอยลง คงเหลือแต�ปรับปรุง กับแก�ไข มีแค�นั้น ต�อไปนี้ คุณอย�าลืมว�านายกฯอยู� 4 ปS นะครับ อีกสิ้นปSนี้ก็จะมีคู�แข�งลงนายกฯแต�ละกลุ�ม คุณคิดดูสิแต�ละกลุ�มคงเหมือนเดิมไม�ได�แล�ว เขาต�องก�อต้ังหากลุ�มใหม�คุณพิจารณาเองแล�วกันว�าคุณจะอยู�หรือจะไป แต�ผมพิจารณาแล�วว�าถ�าหากยังเปOนเหมือนเดิมผมขอบ\าย บาย ไป อบต.บ�านเหล�า ตรงมันเข�มงวดดีกว�านี้ ถ�าจะผ�อนปรนมาสาย 28 ครั้ง 21 ครั้ง ยังได�ข้ันเหมือน ลอยหน�าลอยตาอีก เขียนดินสอไว�อันนี้ผมไม�ขอร�วมงานด�วยหรอก เพราะผมอยากจะเข�มงวดกวดขัน คนอ่ืนจะได�มีกําลังใจมาทํางานเหมือนกัน การแบ�งแยกงานขอให�กระตือรือร�นกว�านี้ การประชุมเหมือนกันต�อไปนี้เพียงใจ สุจิตรา เอกไชย ในเรื่องของการท่ีมีการประชุมสภาฯ หัวหน�าฯ หรือท่ีมาขอใช�ให�มาดูแลเรื่องของสถานท่ีในเรื่องน้ํา เรื่องกาแฟ ในเรื่องภาพถ�ายบ�าง เพราะเวลาภาพถ�ายเวลาจะทําอะไรประเมินหายากซะเหลือเกินต�องมาเมค เอาปS 58 มาเมคแล�วใส�เรื่องเข�าไป ไม�ใช�ไปกระจุกอยู�งานพวกนี้ก็ปล�อยให�คนอ่ืนเขาทําไปเอางานท่ีบริการประชาชน บริการสมาชิกสภาฯ ให�มันดูดีข้ึนให�เขาดูว�ามันเปOนไทยแลนด0 4.0 ไหม พัฒนาดีไหม นี่ห�องประชุมยังไม�มีเปXด แอร0ยังไม�เปXด น้ําก็ไม�มีวิ่งหากัน คุณเคยไปอบรมท่ีโรงแรมคุณก็เคยเห็นเขาวางขวดน้ําแกะฝาออก อํานวยความสะดวกให�เขาสิคีบน้ําแข็งใส�ให�เขาสักสามก�อนไม�ต�องเทน้ําหรอกให�เขาเทเอง ไม�ใช�ว�ากําลังประชุมอยู�เดินแจกน้ํามันรําคาญลูกตา เหมือนกับท�านนายอําเภอฯมารําคาญมาก บอกไว�ต้ังนานแล�วว�าให�ทําแบบนี้ๆ ไปอบรมมาโรงแรมนภาลัย เจริญธานี ยันขอนแก�น ก็ยังไม�พัฒนาในการเสริ์ฟน้ําในการท่ีจะบริการ แบบนี้ไม�ผ�านการพัฒนาบุคลิกภาพในเรื่องของการต�อนรับ เครื่องเสียงพร�อมรึยัง ดอกไม�จัดรึยัง ปBายเอาข้ึนเสร็จเรียบร�อยหรือยัง ธูปเทียนมีหรือยัง มาให�ปลัดฯวิ่งเปXดวิ่งปXดอยู�นี่ กาน้ําก็ให�วิ่งหา พัดลมก็วิ่งหา มันใช�ไม�ได�ไม�เปOน คุณเปOนผู�ช�วย คําว�าผู�ช�วยคุณต�องเปOนผู�ช�วย ตัวหลักเขามีอยู�แล�วก็ให�เขาทําไป เราเปOนผู�ช�วยก็ต�องช�วยในจุดท่ีมันบกพร�อง หัวหน�าสํานักปลัดก็วุ�นอยู�กับเอกสาร คุณก็ต�องช�วยแจกเอกสารถ�ายภาพ ลงทะเบียน อย�าให�หัวหน�าต�องบอกต�องกล�าว เพราะดูแล�วมันเอือมระอาข้ึนทุกวัน  3.3 การปฏิบัติงานของพนักงานจ�าง/งานท่ีได�รับมอบหมาย การปฏิบัติงานของพนักงานจ�างก็เหมือนกันท่ีรับผิดชอบฎีกา เม่ือหัวหน�าสํานักปลัดเซนต0แล�วกรุณานําไปให�กองคลังอย�ากระโดดมาหาปลัดฯ ไม�ง้ันเพียงใจก็เริ่มทํางานท่ีซํ้าซากต�องตีกลับไปหากองคลังคืนอีกบอกหลายครั้งแล�วยังกระโดดข�ามมาอีก จึงดึงเพียงใจเข�ามาในห�องงานจะได�ทันท�วงทีจะได�ถ�ายเอกสารรวดเร็วข้ึน เดินเอกสารรวดเร็วข้ึน ขอให�เซ็นต0ให�ครบด�วย กองช�างก็ให�เซ็นต0ให�ครบด�วยไม�ใช�ชุดนี้เซ็นต0แต�ชุดหลังไม�เซนต0มันก็เหมือนเดิมส�งไปหานายกฯ นายกฯก็ต�อว�าปลัดฯอีก งานเอกสารเปOนงานท่ีละเอียด 



ต�องเปOนไปตามลําดับชั้นข้ันตอน งานท่ีได�รับมอบหมายเหมือนกันผมถือว�ามันเหนื่อยท่ีจะมากระตือรือร�น ไม�มีคนท่ีจะมาจ้ําจี้จ้ําไชมาพูดเด็ดขาด ทะเลาะกันไม�เปOนไรทะเลาะด�วยเหตุและผล อย�าเก�งในพฤติกรรม ผมไม�ชอบจะมาทําเก�งในพฤติกรรมท่ีจะมากระแนะกระแหน หรือพูดจาเสียดแทงข�างโต\ะข�างกอง ผมชอบเก�งในเรื่องเอกสารครบถ�วนในเรื่องงานในเรื่องแนะนํา เปOนพนักงานท่ีมีวิสัยทัศน0นะครับ ถ�ามีเรื่องเสนอแนะก็เห็นชอบด�วยท่ีเสนอแนะคนอ่ืนน�าจะผลักดันเขาหน�อยท่ีเขาเสนอแนะเราก็ไม�ขัด ไม�ใช�จะมารอแต�คําสั่งก็รอไปเถอะมันก็เหมือนนั่งว�างทําตามหรือไม�ทําตามก็นั่งเฉยไม�มีงานก็เห็นอยู�ว�ามันรกรุงรังก็ไม�ทําถึงอยากจะให�กระตือรือร�นมากกว�านี้ จึงไม�อยากจะขอข้ึนเรื่องเงินเดือนให�กับพนักงานจ�างจะรอดูปSใหม�ซิ แล�วปSใหม�นี้ใครจะเสนอจัดอะไรผมไม�ขอจัดนะครับ ไม�ขอร�วมใครอยากจะจัดก็จัดเฉพาะท่ีเปOนกองเท�านั้น ท่ีปลัดฯเห็นว�าเห็นดีด�วยเท�านั้นส�วนคนไหนท่ีแรงมาก็ไม�ขอจัดไม�ขอร�วมเพราะกินข�าวไม�สนิทเห็นหน�าก็เบ่ือแล�ว จะจัดเฉพาะกองใดกองหนึ่งหรือ ตรงไหนจะร�วมขันกัน จะไม�เสนอแล�วแต�ท�านนายกฯจะดําเนินการเอง จะลองดูซิสักหนึ่งปSว�าจะมีผลยังไง การท่ีจะบายศรีสู�ขวัญพนักงานใหม�ก็จะลองเริ่มสักครั้งดูซิ ท่ีผ�านมาไม�เคยท่ีจะต�อนรับพนักงานด�วยบายศรีสู�ขวัญ ตุ�มโฮมให�กัน ฉะนั้นจึงขอแรงจูงใจในการท่ีเอ้ืออาทรต�อกันก็อยากจะขอเริ่มใหม�ในปS 61 อยากจะให�ดําเนินการ เรื่องสุดท�ายคือเรื่องท่ีจะส�งเอกสารในวันท่ี 8 ธันวาคม ไม�ทราบว�าครบกันรึยังแบบประเมินส�งทางไปรษณีย0ด�วยพรุ�งนี้ขอให�เสร็จไม�ต�องรอจนวินาทีสุดท�าย ส�วนในเรื่องของงานปBองกันฯดูดีข้ึนสะอาดข้ึนอยากจะทําอะไรก็ต�องอยู�ในท่ีลับอย�าประเจิดประเจ�อให�คนเห็น เพราะคนท่ีเขาผ�านไปมาเขาก็รู�มาส�งลูกส�งหลานนะครับ ทําอะไรก็ต�องให�เปOนระบบระเบียบนะครับ ปXดให�มิดบ�างอย�างเปXดเผยนักเปOนไทยแลนด0 4.0 ก็อยากให�ประสานงานกันร�วมมือร�วมใจกันระหว�างชุมชนกับ อบต. ไม�มีใครอยากฆ�าใครหรอกครับ ไม�มีใครอยากจะดึงใครหรอกครับยกเว�นคุณจะไม�ประพฤติปฎิบัติตามท่ีวางไว�คุณเพิกเฉยเอง ก็เหนื่อยเพราะผมเองก็ไม�เคยได�สองข้ันเหมือนพวกประจบสอพลอซ่ึงไม�ได�อยู�ตรงนี้ ผมเองก็ไม�เคยได�สองข้ันถึงผมจะดีขนาดไหนก็ไม�เคยได�สองข้ัน เพราะว�าไม�ใช�คนท่ีหาเงินให�ผู�บริหารฯใช� เพราะคําพูดนี้ซ้ือไว�นานแล�ว อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของหนังสือ ซ่ึงนายกฯได�แจ�งเข�าร�วมคือในวันท่ี 9 ธันวาคมนี้ นายกฯให�ปลัดฯกับนายกฯเข�าร�วมวันต�อต�านคอรัปชั่นสากล ท่ีห�องจามจุรี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ให�ไปต้ังแต�เช�าถึงเท่ียง ไม�ค�อยอยากไปเท�าไหร�หรอกครับงานอุปโลกใส�กันไม�ชอบงานใส�หน�ากากหากันไม�ชอบ งานเสแสร�งแบบนี้ไม�ค�อยชอบ ชอบงานตรงๆ ก็ต�องจําใจไปเพ่ือให�สําเร็จลุล�วง ครับกองอ่ืนมีใครจะเสนออะไรหรือไม� นักตรวจสอบภายในเชิญครับ นางสาวนิตยา นําสุย  ก็ขอสวัสดีทุกท�านนะคะ ก็ขอรายงานการเข�าอบรมในเรื่องมาตรฐานเกณฑ0 นักวิชาการตรวจสอบภายใน การปฏิบัติงานการปกครองส�วนท�องถ่ิน และทิศทางการปฏิบัติงานของ องค0กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ร�างพระราชบัญญัติระเบียบงานบริหารงานบุคคลส�วนท�องถ่ิน ทุนการศึกษาของ อปท.ท่ีกําลังจะออกมาใหม�ในปS 2561 ว�ามีการเปลี่ยนแปลงและมีสาระสําคัญอย�างไรบ�าง มีหลักสาระสําคัญๆ อะไรบ�างมาอภิปรายให�ฟEงว�าพระราชบัญญัติบริหารงาน



บุคคลส�วนท�องถ่ินท่ีจะออกมาในปS 2561 ก็มีสาระสําคัญท่ีจะมาอภิปรายฟEงว�ามีอะไรบ�างให�รับทราบกัน ต�อไปนี้ถ�าร�างพระราชบัญญัติประกาศใช�ต�อไปเราจะไม�ได�แยกว�าพนักงานส�วนตําบล พนักงานเทศบาล อบจ.อะไรแบบนี้แล�ว ทุกคนจะเปOนข�าราชการส�วนท�องถ่ินจะเรียกรวมกันเลย ส�วนข�าราชการส�วนท�องถ่ินก็จะแบ�งออกเปOน 2 ประเภท คือ ข�าราชการส�วนท�องถ่ินสามัญ พวกเราก็จะอยู�ในสามัญ คือจะมีอยู�  4 ประเภทก็จะมี ประเภทท่ัวไป วิชาการ อํานวยการ บริหารท�องถ่ิน อีกประเภทคือจะแยกข�าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ต�อไปนี้จะมีแค�นี้ ต�อไปนี้ก็จะไม�มี ก.อบต. ก.เทศบาลแล�ว ก็จะมีแค�ก.กลางท่ีเราเรียกว�า คณะกรรมการข�าราชการส�วนท�องถ่ินท่ีอยู�ส�วนกลาง ส�วนในจังหวัดนั้นเขาจะเรียกว�า คณะอนุกรรมการข�าราชการจังหวัด และในการกําหนดโครงสร�างของ อปท.ต�อไปนี้ก็จะคํานึงถึงรายได�ต�างๆ เท�าท่ีวิทยากรยกตัวอย�างให�ฟEง อย�างเช�น อบต.เรามี 1 สํานัก 4 กอง โดยท่ีรายได�ของเรา 40 กว�าล�าน ส�วนอปท.ใกล�เคียงท่ีไปร�วมอบรมเขามีรายได�แค� 20 กว�าล�าน แต�เขามีโครงสร�างท้ังหมด 7 กอง มันจะเปOนปEญหาเค�าก็จะใช�วิธีการว�าท่ีแล�วมาก็แล�วไป ถ�าเราจะกําหนดโครงสร�างข้ึนใหม�อย�างสมมุติ อบต.เราจะเปXดกองข้ึนมาใหม� มันจะมีวิธีคิดให�เราคิดว�ามันสามารถทําได�ไหม เปXดกองได�ไหม ซ่ึงมันจะยุ�งยากมากข้ึน แล�วก็เรื่องของการลงสอบของเราท่ีสอบเลื่อนระดับ ถ�าเราจะเลื่อนระดับเปOนฝLาย หรืออํานวยการท่ีเราจะข้ึนเปOนกลาง สูง ต�อไปมันค�อนข�างจะกําหนดหัวข�อท่ีค�อนข�างยุ�งยาก ข�อสอบก็จะมีท้ังปรนัย และอัตนัย แต�เราจะต�องผ�าน 60 % ก�อน หัวข�อส�วนใหญ�จะเก่ียวกับสํานักปลัดท้ังหมด ไม�ว�าจะเปOนเศรษฐกิจพอเพียง แผนยุทธศาสตร0 เราต�องอ�านหนังสือค�อนข�างหนัก เพราะไม�รู�เขาจะออกข�อสอบยังไง  ท่ีประชุม   รับทราบ นายศิริพรหม  วงศ0พรหมศิลป2 สําหรับการปฏิบัติงาน ขอให�พนักงานทุกคนปฏิบัติงานตามหน�าท่ีท่ีตนเอง ปลัด  อบต.   ได�รับมอบหมายให�ดีท่ีสุด และจะต�องปฏิบัติงานด�วยความซ่ือสัตย0สุจริต โปร�งใส สามารถตรวจสอบได� ไม�ก�อให�เกิดความเดือดร�อนหรือเสียหายต�อราชการ ขยันอดทนในการทํางาน นึกถึงประโยชน0ส�วนรวมมาก�อนประโยชน0ส�วนตนเสมอ  ท่ีประชุม   รับทราบ            นายประดิษฐ0  ดีกุดเรือ  สําหรับผม นายประดิษฐ0  ดีกุดเรือ ในฐานะ นายกองค0การบริหารส�วน นายก อบต. ตําบลหนองแปน ขอให�คําม่ันสัญญาว�า กระผมจะบริหารงานด�วยความถูกต�อง มีคุณธรรม โปร�งใส สามารถตรวจสอบได� และจะปฏิบัติหน�าท่ีด�วยความซ่ือสัตย0สุจริต ขยัน อดทน เพ่ือจะได�เปOนแบบอย�างท่ีดีของพนักงานส�วนตําบลทุกคนต�อไป ท่ีประชุม   รับทราบ    



  นายประดิษฐ0  ดีกุดเรือ       นายก  อบต.  ปXดประชุมเวลา  16.30 น.            ปลัดองค0การบริหารส�วนตําบลหนองแปน   นายกขอขอบคุณทุกคนท่ีเข�าร�วมประชุมครับ บันทึกการประชุม (นางสาวอรลักษณหงษ0คํามี) เจ�าพนักงานธุรการชํานาญงาน  ผู�ตรวจบันทึกการประชุม (นายศิริพรหม  วงศ0พรหมศิลป2) ปลัดองค0การบริหารส�วนตําบลหนองแปน ผู�ตรวจบันทึกการประชุม(นายประดิษฐ0  ดีกุดเรือ) นายกองค0การบริหารส�วนตําบลหนองแปน ผู�ตรวจบันทึกการประชุม 


